

Số: 2049/SKHĐT-ĐTTĐ

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 7 năm 2024

V/v trả lời kiến nghị Tổ đại biểu
gửi đến kỳ họp thứ 22 Hội đồng
nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 2051/UBND-TH ngày 06 tháng 7 năm 2024 về việc trả lời kiến nghị Tổ đại biểu gửi đến kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin có ý kiến trả lời như sau:

1. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024

1. Bổ sung một số nội dung về: “*Tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 đến sớm bất thường (19/6) và cao hơn mức trung bình năm 2023*” vào trang 3; đã liên kết tiêu thụ, xuất khẩu được 778 tấn (575 tấn trong nước và 203 tấn xuất khẩu) cây ăn trái (437 tấn bưởi, 180 tấn vú sữa,...) vào phần Phụ chú số 21 trang 4: Trong đó, tiêu thụ tại thị trường trong nước là 575 tấn (180 tấn vú sữa, 395 tấn bưởi) và xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 203 tấn (161 tấn vú sữa, 42 tấn bưởi); dự báo hiện tượng LaNina xảy ra mưa bão vào các tháng cuối năm nên tăng cường rà soát, kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao vào trang 21 (Tổ ĐB Kế Sách).

Đối với nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, chỉnh sửa vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024, trình UBND tỉnh.

2. Có giải pháp cụ thể để tăng trưởng kinh tế khu vực III và giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Tổ ĐB Cù Lao Dung)

- Về giải pháp tăng trưởng kinh tế khu vực III: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/02/2024 kích bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024, tỉnh Sóc Trăng; theo đó, Kế hoạch có nêu kích bản tăng trưởng từng quý năm 2024 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng cả 03 khu vực.

- Về giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính: Sở Nội vụ đã ban hành Báo cáo số 77a/BC-SNV ngày 28/5/2024 kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2023; theo đó, Báo cáo có nêu các kết

quả đạt được, đánh giá nguyên nhân hạn chế (khách quan, chủ quan) và các giải pháp để cải thiện chỉ số.

3. Trong phần khó khăn, hạn chế của báo cáo có nêu “tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên y tế, kế toán ngành giáo dục làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hoạt động trong giáo dục và đào tạo” nhưng chưa đề ra giải pháp cụ thể: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch có giải pháp khắc phục tình trạng trên (Tổ ĐB Cù Lao Dung).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bệnh Sốt xuất huyết giảm so cùng kỳ năm 2023; tuy nhiên, bệnh Tay chân miệng tăng 303 ca, tương ứng tăng 60% so cùng kỳ. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, kịp thời khống chế các dịch bệnh trên địa bàn (Tổ ĐB thành phố Sóc Trăng).

Đối với 02 nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thực hiện theo kiến nghị của Tổ đại biểu Cù Lao Dung và Tổ đại biểu thành phố Sóc Trăng; trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên y tế, kế toán ngành giáo dục và Sở Y tế xây dựng Kế hoạch về giải pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, Tay chân miệng.

(Đính kèm dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024, tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo số 77a/BC-SNV ngày 28/5/2024 của Sở Nội vụ kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2023)

2. Sớm đầu tư Dự án kè chắn sóng xã Lai Hòa; đầu tư kè chống sạt lở sông Rạch Mộp, đoạn từ Công âu Thuyền đến Sông Hậu; bố trí vốn để gia cố, khắc phục các đoạn sạt lở: Kè Khu vực tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang Thiều Văn Chỏi; Kè chống sạt lở Đình Thần xã Xuân Hòa; 14 đoạn đê, chiều dài 295 mét thuộc xã Phong Năm và An Lạc Tây (Tổ ĐB Long Phú, Kế Sách, thị xã Vĩnh Châu)

Sớm triển khai Dự án trực phát triển kinh tế Đông Tây giai đoạn 2 để hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế; bố trí kinh phí để nâng cấp, mở rộng Huyện lộ 4¹; ưu tiên bố trí vốn để đầu tư tuyến đường từ Trung tâm huyện Kế Sách kết nối Quốc lộ 91B thông qua Huyện lộ 5B²; sớm đầu tư đoạn còn lại của tuyến Huyện lộ 1³; bố trí vốn để

¹ (Đoạn từ Trung tâm xã Thới An Hội đến Trung tâm xã Đại Hải) chiều dài 12km có 08 cầu, mặt đường được đầu tư lát nhựa rộng 3,5m đã xây dựng khá lâu. Hiện nay mật độ phương tiện lưu thông nhiều nhưng do mặt đường hẹp và xuống cấp từ đó việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

² Hiện nay mặt đường hẹp và tải trọng cho phép qua các cầu là 8 tấn từ đó không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các phương tiện tải trọng lớn. Vì vậy, huyện Kế Sách rất cần có một tuyến đường huyết mạch để kết nối từ Trung tâm huyện đến Quốc lộ 91B (chiều dài khoảng 5,0 km) để phục vụ lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

đầu tư hoàn thiện đoạn còn lại của Dự án Huyện lộ 3⁴; bố trí vốn đầu tư Huyện lộ 87B; bố trí vốn để đầu tư, đường Tỉnh 933B giai đoạn 2 (từ Ngã tư Rạch Già đến cầu Đại Ngãi khoảng 850m) và Huyện lộ 11, để thực hiện đồng bộ nối tuyến đến Cầu Đại Ngãi (*Tổ ĐB Cù Lao Dung, Kế Sách, Mỹ Tú, thị xã Vĩnh Châu*).

- Thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, đến nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nguồn vốn đã phân bổ để triển khai các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã quan tâm tiên đầu tư nhiều dự án quan trọng trên địa bàn các huyện Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu.

- Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, dự kiến có một số dự án hoàn thành còn dư vốn, trên cơ sở khả năng cân đối vốn dư đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến đầu tư dự án Kè Khu vực tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang Thiều Văn Chỏi; nâng cấp, mở rộng Huyện lộ 4; Huyện lộ 11,... trong dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh Sóc Trăng

- Đối với danh mục còn lại, trước mắt xin ghi nhận sự cần thiết đầu tư Dự án kè chắn sóng xã Lai Hòa; đầu tư kè chống sạt lở sông Rạch Mộp, đoạn từ Cống âu Thuyền đến Sông Hậu; bố trí vốn để gia cố, khắc phục các đoạn sạt lở: Kè chống sạt lở Đình Thần xã Xuân Hòa; 14 đoạn đê, chiều dài 295 mét thuộc xã Phong Năm và An Lạc Tây, Dự án trực phát triển kinh tế Đông Tây giai đoạn 2; tuyến đường từ Trung tâm huyện Kế Sách kết nối Quốc lộ 91B thông qua Huyện lộ 5B; Huyện lộ 1; Huyện lộ 3; Huyện lộ 87B; đường Tỉnh 933B giai đoạn 2 (từ Ngã tư Rạch Già đến cầu Đại Ngãi khoảng 850m) khi ngân sách tỉnh có khả năng cân đối Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, sớm đầu tư dự án.

- Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và cơ quan chức năng cấp huyện quan tâm, tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo Điều 55, Điều 56 và Điều 83 của Luật Đầu tư công nhằm nâng cao chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn và

³ Với chiều dài khoảng 5,0km (từ Trung tâm xã đến đê cũ) vì hiện nay tuyến đường này mới chỉ được đầu tư 50% chiều dài theo quy hoạch (từ đê cũ đến Trung tâm xã). Nhằm phát triển kinh tế - xã hội của xã Phong Năm nói riêng cũng như góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đang phát triển.

⁴ (Tha La - Cái Trâm - Lầu Bà), huyện Kế Sách với chiều dài khoảng 6 km (trong đó đoạn nâng cấp, mở rộng 2,5km) để đảm bảo kết nối lưu thông từ Đường tỉnh 932 đến 932B phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân các xã vùng sâu, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

hàng năm của địa phương, hạn chế tình trạng phát sinh dự án mới khi nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đã phân bổ hết. Trong đó lưu ý một số nội dung:

+ Các dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách cấp tỉnh thì địa phương phải phối hợp, có văn đề xuất Sở quản lý chuyên ngành (ví dụ như đường Tỉnh 933B, Dự án trực phát triển kinh tế Đông Tây giai đoạn 2,... phải gửi Sở Giao thông vận tải để xem xét sự cần thiết đầu tư và tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của ngành Giao thông).

+ Các dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của cấp huyện thì UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn (phải xác định thứ tự ưu tiên các dự án trên địa bàn huyện) và hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến và gửi về cấp tỉnh để xem xét hỗ trợ trong khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

Quy trình thực hiện các công tác đầu tư đòi hỏi phải có nhiều thời gian để triển khai theo quy của pháp luật: ít nhất phải có 03 nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp về chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Trên đây là trả lời kiến nghị Tổ đại biểu gửi đến kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Kính gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, thông tin đến cử tri và các cơ quan có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Thị ủy VC; Huyện ủy LP, KS, CLD, MT;
- HĐND và UBND VC, LP, KS, CLD, MT;
- Lưu: VT, TH, ĐTTĐ.

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Ngoảnh